

# Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị trong Đảng - Giá trị vận dụng trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của phần tử cơ hội chính trị hiện nay

(Tiếp theo trang 1)

Đặc điểm của chủ nghĩa cơ hội chính trị là tồn tại trong nội bộ, xuất hiện từ những phần tử không vững vàng về lập trường, lý luận chính trị. Nguyên nhân của thực trạng trên là do tổ chức "...kỷ luật không nghiêm, tổ chức không khắt, để tụy hoạt động xen vào nhiều quá"<sup>(8)</sup>. Kinh nghiệm xây dựng Đảng trong quá trình cách mạng và gần 4 thập niên đổi mới gần đây cũng xác nhận một vấn đề rằng, những kẻ cơ hội chính trị bị vạch mặt chính là những phần tử đã lợi dụng cơ hội để luồn lách vào những vị trí, cương vị trong Đảng.

Chủ nghĩa cơ hội chính trị được lý luận phân thành hai loại là tả khuynh và hữu khuynh. Chủ nghĩa cơ hội tả khuynh về chính trị thường có các biểu hiện, như bố đống, say sưa với những thành tựu hay bước tiến của cách mạng, thường để ra những mục tiêu, chương trình vượt quá điều kiện thực tế. Kết cục là nhân lực, vật lực và thời cơ đều bị hao phí. Chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh lại thường xuất hiện khi cách mạng gặp khó khăn; vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn định: "Trước sự khó khăn, những người phạm... chủ nghĩa cơ hội thiếu đầu óc sáng suốt và thiếu năng lực khác phục khó khăn, vì họ không biết dựa vào quần chúng và dựa vào Đảng, hoặc là họ không tin vào quần chúng, và không tin vào Đảng"<sup>(9)</sup>. Trong trường hợp ấy, bọn họ thường tỏ ra bị quan, chán nản. Nhưng cũng có khi đổi bả người trong bọn họ tỏ ra có "năng lực xuất chúng", cho rằng có thể một mình "định đoạt cả giang sơn". Lúc này, chủ nghĩa cơ hội chính trị là chủ nghĩa cá nhân.

Gốc tích của chủ nghĩa cơ hội chính trị, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết bắt nguồn từ sự nhậ nhòa về bản lĩnh chính trị do không chịu học tập lý luận Mác - Lênin để rèn luyện tư duy biện chứng, cách mạng và thực tiễn. Người làm công tác lãnh đạo, quản lý mà thiếu tư duy lý luận, sùng bái chủ nghĩa kinh nghiệm thì dễ làm nảy sinh tư duy cơ hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: "Lãnh đạo phải tỉnh trọng và phát huy ý chí tích cực và tinh thần sáng tạo của quần chúng, bảo vệ sự

sinh trưởng của lực lượng mới. Khi sự vật mới trong xã hội vừa sinh ra, nếu không ra sức giúp đỡ, mà lại ngăn trở và đá kích nó, hoặc khi sự vật mới chưa chín muồi, nếu không dùng phương pháp đúng đắn để giúp nó nảy nở, mà lại dùng những biện pháp nóng vội để biến cường thúc đẩy nó - như thế là làm hỏng những mầm mống mới, như thế đều là chủ nghĩa cơ hội, chứ không phải chủ nghĩa Mác"<sup>(10)</sup>.

Cái gốc và nguyên nhân trực tiếp làm nảy sinh những tư duy cơ hội về chính trị là chủ nghĩa cá nhân, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, là: "Chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc. Đó là bệnh chính, bệnh mẹ, do đó mà sinh ra nhiều chứng bệnh khác"<sup>(11)</sup>.

Chống chủ nghĩa cơ hội là một cuộc đấu tranh về chính trị, tư tưởng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và làm tròn sứ mệnh với giai cấp và dân tộc

Thường xuyên quan tâm đến sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến cuộc đấu tranh chống biểu hiện cơ hội chính trị. Theo Người, chống cơ hội chính trị không chỉ là chữa một thứ bệnh có căn nguyên từ chủ nghĩa cá nhân trong một số người mà còn là cuộc đấu tranh để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Năng lực lãnh đạo, uy tín chính trị của một đảng cộng sản trước hết xuất phát từ việc trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo đó, tư cách của một đảng và của một người cách mạng trước tiên là phải "Giữ chủ nghĩa cho vững"<sup>(12)</sup> và đấu tranh chống các thứ "bệnh tật" liên quan đến sự tồn vong của Đảng về chính trị.

Bản chất của chủ nghĩa cơ hội chính trị, như tên gọi của nó, là biểu hiện của sự vô nguyên tắc về chính trị, "luồn lách" của nó. Thêm nữa, nhiều kẻ cơ hội chính trị lại được "đánh bóng" bởi cương vị, đạo đức bề ngoài quyền lực và biết cách che giấu những toan tính cá nhân dưới những "vỏ bọc"

nào đấy. Nhưng với sự kiên quyết và có biện pháp đúng đắn, khoa học và cách mạng, chúng ta vẫn có thể đấu tranh hiệu quả chống chủ nghĩa cơ hội chính trị. Ở phương diện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những định hướng cho Đảng để ngăn chặn những kẻ cơ hội chính trị. Một trong những biện pháp khoa học để ngăn chặn việc vô tình sa vào chủ nghĩa cơ hội do "kém về nhận thức lý luận" là mỗi đảng viên phải nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin. Để xác định ai là kẻ cơ hội hay ai là người cách mạng chân chính. Do đặc điểm của chủ nghĩa cơ hội là luôn vô nguyên tắc về chính trị và xoay xở tìm kiếm lợi ích cá nhân cho nên việc nhận ra những mục tiêu cá nhân trong những toan tính, phát ngôn có thể giúp vạch rõ "chân tướng" của kẻ cơ hội đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Vi vậy, mỗi người trong Đảng phải hiểu rằng: Lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài"<sup>(13)</sup>. Theo Người, những kẻ cơ hội chính trị phải phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài"<sup>(14)</sup>.

**Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của phần tử cơ hội chính trị hiện nay**

Phương pháp luận để nhận diện những "biên thể mới" của chủ nghĩa cơ hội chính trị hiện nay

Trong bối cảnh hiện nay, chủ nghĩa cơ hội chính trị có nhiều biến thể mới; tuy vậy, nó vẫn có những điểm chung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra dưới đây:

Trong lĩnh vực chính trị, đó là những kẻ mang danh đảng viên mà không tin vào lý tưởng của Đảng, không tin vào chủ nghĩa xã hội, không chịu học tập, nghiên cứu thấu đáo chủ nghĩa Mác - Lênin, nói và làm trái với đường lối của Đảng. Kết cục là mắc vào "những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị" và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Điều đặc biệt nguy hiểm là hoặc trá hình hoặc lợi dụng dân chủ trong Đảng, chúng ta cần công vào nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng với các luận điệu phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đòi thực hiện "đả

đả như là công việc của người khác chứ không phải là trách nhiệm hàng ngày của họ.

**Định hướng về tổ chức và lực lượng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị hiện nay**

Mỗi trường hợp đảng viên của chủ nghĩa cơ hội chính trị chủ yếu diễn ra trong nội bộ của Đảng và hệ thống chính trị và thường có sự liên hệ với quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách. Chủ nghĩa cơ hội chính trị có khi đẩy nhận thức chính trị tới những cực đoan, hoặc tả khuynh hoặc hữu khuynh như đã trình bày ở trên; cả hai đều có hại cho sự nghiệp lãnh đạo, chăm quyền của Đảng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn chống chủ nghĩa cơ hội chính trị trong Đảng thành công, trước hết phải bắt đầu từ quyết tâm của toàn Đảng. Chống chủ nghĩa cơ hội chính trị cần đến quyết tâm, vì đây là công việc "tự chỉ trích", tự phê bình hạn chế, khuyết tật "tử bên trong và với bên trên". Người nhấn định: "... một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính"<sup>(15)</sup>.

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị phải là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Không phải ở đâu và bất kỳ lúc nào sự phê bình trong tổ chức đảng ở các cấp đều đạt được mức độ mạnh mẽ, thẳng thắn và nghiêm khắc. Tình trạng e dè, né nang, "dĩ hòa vi quy", "giữ thể diện" vẫn có thể diễn ra, đặc biệt là trong khi nhận định và phê phán các biểu hiện cơ hội chính trị. Đây là lĩnh vực "nhạy cảm", cần đến bản lĩnh chính trị. Tuy vậy, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng định hướng cho chúng ta cách giải quyết "Vấn đề này. Người dạy: "Cách làm là: dựa vào: Lực lượng của dân, Tinh thần của dân"<sup>(16)</sup>. Theo đó, Đảng cần tổ chức, động viên nhân dân cùng tham gia, để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám

sát, dân thụ hưởng" thành quả tích cực của công tác xây dựng Đảng. Dân ở đây là những người đang tham gia thực hiện và thụ hưởng thành quả của chính sách; trong họ, có nhiều trí thức, chuyên gia am hiểu nhiều lĩnh vực và có thể đưa ra những ý kiến tư vấn xác đáng cho quá trình xây dựng chính sách.

**Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên trau dồi nhận thức lý luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm cơ hội, sai trái**

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một đảng cộng sản trước hết phụ thuộc vào nền tảng lý luận là chủ nghĩa Mác - Lênin: "Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy"<sup>(17)</sup>. Đây cũng là "sức để kháng" từ bên trong "cơ thể" Đảng, để có thể "miễn dịch" với những "căn bệnh" bị tiêm nhiễm trong đời sống chính trị phức tạp.

Một mặt, những phân tích lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kinh nghiệm mà Đảng ta tổng kết được cho thấy rằng chủ nghĩa cơ hội chính trị có một căn nguyên là do chủ thể chưa vững vàng về lý luận, "thiếu lý luận" và sùng bái chủ nghĩa kinh nghiệm; vì vậy, muốn đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị hiệu quả, trước hết phải tăng cường học tập nghiêm túc chủ nghĩa Mác - Lênin để trong Đảng "ai cũng hiểu" và "làm theo".

Mặt khác, chúng ta còn bắt gặp một thực tế là không ít người còn "Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lối học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước"<sup>(18)</sup>. Với một vốn liếng nhận thức còn hạn chế như vậy, những người

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 2, các trang: 297, 308 và 311  
 (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 66  
 (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 2, tr. 311  
 (4), (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 55, 54  
 (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 156  
 (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 2, tr. 280  
 (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 464  
 (9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 290  
 (10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 605  
 (11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 335  
 (12) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 28  
 (13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 127  
 (14) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Sđd, tr. 32  
 (15) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Sđd, tr. 30  
 (16) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 464  
 (17), (18) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 301, 556  
 (19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 2, tr. 289  
 (20) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Sđd, tr. 28

## ĐÔNG TÂN HƯỚNG ĐẾN VỤ LÚA XUÂN ĐẠT NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO

Vụ xuân năm 2024, xã Đông Tân (Đông Hưng) gieo cấy khoảng 400ha lúa, trong đó 50ha được quy vùng cấy lúa hàng hóa để phục vụ chế biến thành sản phẩm gạo làng Giàng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành gieo cấy lúa xuân, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, phấn đấu năng suất đạt 75 tạ/ha trở lên, sản lượng thóc đạt trên 2.800 tấn.

Với mục tiêu giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng, xã Đông Tân đã chú trọng xây dựng, triển khai để ổn sản xuất; chú trọng thực

Hiện tốt khâu thủy lợi và quy vùng sản xuất lúa hàng hóa với những giống lúa chất lượng cao, khai thác tối đa nguồn phân bón hữu cơ cho phát triển nông nghiệp xanh; đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào các ruộng. Các giống lúa được địa phương đưa vào gieo cấy là Đai thơm, Bắc thơm, ST25, T10... có nhiều ưu điểm như khả năng thích ứng rộng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, kỹ thuật canh tác trên địa bàn xã, chống chịu tốt với các loại sâu bệnh, tạo ra hạt gạo trong, cơm dẻo, vị ngon đậm. Ông Lại Khắc An, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Với điều kiện thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp như hiện nay, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân nếu không có nhu cầu cấy lúa thì nhượng lại ruộng, dồn đổi ruộng tạo điều kiện cho các hộ có điều kiện tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Toàn xã hiện có 12 máy cấy, diện tích cấy máy đạt 20%. Dù tỷ lệ cấy máy chưa cao song đã khẳng định rõ tính ưu việt không chỉ tiết kiệm nhân công, chi phí sản xuất mà còn giúp đẩy nhanh tiến độ thời vụ. Trong vụ sản xuất tiếp theo, HTX tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, phấn đấu 100% diện tích cấy máy bằng mạ khay.

hàng hóa, tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Gia đình ông Nguyễn Đình Dự, thôn Tây Thượng Liệt là 1 trong 10 hộ của xã có diện tích tích tụ ruộng đất cấy lúa hàng hóa lớn với 5,4ha. Ông phấn khởi chia sẻ: Gia đình tôi cấy nhiều, nếu không có máy móc hỗ trợ thì thời vụ kéo dài cả tháng cũng chưa xong. Tuy nhiên, nhờ đầu tư máy làm đất, máy cấy, tôi không chỉ cấy xong sớm diện tích của gia đình mà còn đi làm dịch vụ cho nhiều hộ trong xã, có thêm thu nhập. Đưa máy móc vào sản xuất không chỉ giảm công lao động mà còn cải tạo đất tốt hơn, cấy máy đều khóm giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhiều nhánh, tập trung, độ đồng đều cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nhân công hơn so với phương pháp cấy lúa truyền thống.

Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất và gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên hiện nay các thửa lúa xuân trên địa bàn xã

Đông Tân phát triển tốt, cây lúa đang bước vào giai đoạn bản rễ, hồi xanh, ra lá mới đến đẻ nhánh. Để tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng cao, bà con nông dân trong xã đang tập trung ra đồng tưới dặm lại những diện tích lúa cấy không đều bảo đảm đúng mật độ kỹ thuật; làm cỏ, điều tiết nguồn nước tưới dưỡng vào ruộng để bón phân giúp cây lúa nhanh phục hồi, đẻ nhánh khỏe, tập trung; đồng thời, áp dụng các biện pháp thủ công hoặc thuốc sinh học để diệt chuột và diệt ốc

bưởi vàng. HTX tổ chức điều tiết nước hợp lý, cử cán bộ bám sát đồng ruộng hướng dẫn nông dân các kỹ thuật chăm sóc; thực hiện tốt khâu dự tính, dự báo, kịp thời phát hiện các đợt sương sâu bệnh hại để phòng, trừ.

**HÀ THUẾT**



Đến thời điểm này, xã Đông Tân đã hoàn thành gieo cấy lúa xuân.